

** หน่วยงานมีระดับความเสี่ยง วิกฤต/มีความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR)	เป้า/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่ จะเกิด (2)	ระดับ ความเสี่ยง (1)*(2)				การติดตาม รอบ 6 เดือน	การติดตาม รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การวิจัย แผนการดำเนินการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์	1. จำนวนบุคลากรที่มีตำแหน่ง วิชาการสูงขึ้น	1. การปรับเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการประจำปี 2563 ที่มี ความยากมากขึ้นเนื่องจากมีตำแหน่งทางวิชาการ	3	5	15	ร้อยละของอาจารย์ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการเพื่อส่งเสริม การขอตำแหน่งทางวิชาการในบุคลากรสายวิชาการ	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	1. การปรับเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง วิชาการประจำปี 2563 ที่มีควมยากมาก ขึ้นต่อการมีตำแหน่งทางวิชาการ อีกทั้ง บุคลากรยังมีภาระงานสอนเยอะและขาด แรงจูงใจในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	1. จัดโครงการเพื่อมีแรงจูงใจในการยื่นขอตำแหน่ง ทางวิชาการในบุคลากร 2. จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทาง วิชาการเพื่อชี้แจงแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการยื่น ขอตำแหน่งทางวิชาการในบุคลากร	วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ ยั่งยืน / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์	2. จำนวนนิสิตรับไม่เพียงพอและมี ไม่ไปไปตามแผนการรับนิสิตที่ หลักสูตรกำหนด	1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทำให้มี แนวโน้มในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงทำให้ผู้เรียน ชะลอการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทำให้มี นโยบายจำกัดการเดินทางภายในประเทศและระงับกิจกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับในสาขาที่มีชื่อเสียง จึงทำให้ ผู้เรียนลดความสนใจในการศึกษาต่อในสาขาที่ตนเองสนใจ อุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง 3. เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการ ชะลอตัวจึงส่งผลกระทบต่อรายได้ผู้ประกอบการ ไม่เพียงพอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของหลักสูตรนานาชาติที่มีส่วนต่อ	5	4	20	ร้อยละของจำนวนนิสิต รับเข้าไม่ไปไปตาม แผนที่หลักสูตรกำหนด	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. จัดโครงการและกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในโรงเรียน ตลอดจนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการสมัคร เข้าศึกษาต่อเพื่อทำการประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่น่าสนใจ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น 2. มีพิธีเปิดงานและเปิดตัวนิสิตใหม่ในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	บรรลุ	บรรลุ	1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 19 ยังคงรุนแรง 2. สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังคง ชะลอตัวจึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ในการรับผิดชอบภาระหนี้สินของ หลักสูตรนานาชาติที่มีส่วนต่อ	1. เพื่อช่องทางและความสามารถในการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษาต่อในสื่อออนไลน์	วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ ยั่งยืน / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
ภารกิจ การวิจัย แผนการดำเนินการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์	3. จำนวนการตีพิมพ์ผลงาน วิชาการในระดับต่ำ	1. คณะอาจารย์ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ	3	5	15	ร้อยละผลรวมของ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ออกประจำปี	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจาก ได้รับทุนวิจัยวิจัยรายงานตามเวลาที่กำหนด 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร การแสดงผลงาน วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติโดยช่องทางโซเชียลมีเดีย ทรูทวิต	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับ การตีพิมพ์มีระยะเวลาที่ยาวนานโดยแนว ทางการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	1. ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในที่ระบุไว้ใน สัญญาวิจัย 2. สนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่ตีพิมพ์	วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ ยั่งยืน / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	
ภารกิจ การวิจัย แผนการดำเนินการ ด้านการเงิน	4. การสนับสนุนทุนวิจัยไม่ไป ตามเป้าหมาย	คณาจารย์ขาดแรงจูงใจในการดำเนินงานวิจัย	2	5	10	จำนวนเงินสนับสนุน วิจัยต่ออาจารย์ประจำ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	สนับสนุนอาจารย์ ชี้นำเสนอโครงการวิจัยกับแหล่ง ทุนทั้งภายในและภายนอก	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	1. ส่งเสริม และสนับสนุนอาจารย์ ทำงานวิจัยแบบบูรณาการมีสหสาขา มากขึ้น 2. จัดกิจกรรมวิจัยร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย	มีแรงจูงใจโดยการชี้แจงต่อกรรมการเขียนโครงการวิจัย ขอทุนต่างๆ	วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ ยั่งยืน / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์	5. จำนวนนิสิตต่างชาติไม่ไป ตามแผนการรับนิสิตต่างชาติของ วิทยาลัยฯ	1. สถานการณ์โควิดมีผลต่อการเดินทางของนิสิตต่างชาติในการ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 2. ระบบการรับนิสิตยังมีข้อผิดพลาดซ้ำซากที่ควรปรับปรุง ระบบ การรับนิสิตเป็นภาษาไทย 3. ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนมีข้อผิดพลาดซ้ำซาก เช่น ระบบ Supreme 4. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	3	5	15	ร้อยละของนิสิตต่างชาติ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น และมีการวางแผน เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นไม่ว่ามีสื่อ สถาบันต่างประเทศ เพื่อให้มีโครงการแลกเปลี่ยนกับนิสิต ต่างชาติที่มีชื่อเสียง	บรรลุ	บรรลุ	สถานการณ์โควิดยังคงมีอยู่	มีการวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มี ประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ มากขึ้น และมีการวาง workflow ในการรับนิสิตต่างชาติเพื่อ ความสะดวกมากขึ้น และ มีการทำ handbook ในการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับนิสิตต่างชาติ	วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ ยั่งยืน / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทศ สัมพันธ์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทศ สัมพันธ์	เนื่องจากไม่มีการศึกษา 2/2564 สถานการณ์โควิดยังมี มากอยู่ จึงไม่มีสถาบันผู้เจรจาความร่วมมือรับนิสิต ต่างชาติมา ได้ดำเนินการศึกษา 1/2565 สถานการณ์โควิด ดีขึ้น จึงมีนิสิตต่างชาติสมัครเข้าโครงการแลกเปลี่ยน และ จึงบรรลุผลในรอบ 12 เดือน

ลงชื่อ..... (อาจารย์ ดร. ธนากร ทองประยูร)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
วันที่ 15 สิงหาคม 2565